



ประกาศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งที่ ๒
จ้างเหมารายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมารายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกจ้างเหมารายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑
เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ
การสอบครั้งที่ ๒ ตามรายชื่อดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑๐๐๕	นางสาวปวีณ์นุช	ดีทอง
๑๐๐๘	นายอายุวัฒน์	ชาสุวรรณ
๑๐๑๐	นางสาวกรรณก	ฤกษ์สมุทร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบครั้งที่ ๒

หัวข้อในการสอบ	วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
คุณสมบัติส่วนบุคคล - ทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ - ทศนคติและการสื่อสารจูงใจ - การบริการที่ดี - ประสบการณ์ โดยการ สอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓/๒ ชั้น ๓ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ผู้ใดไม่มาตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้

ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน

๒. ต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลา ๑๕ นาที แต่จะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ
และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย หากเข้าห้องสอบเลยเวลาที่กำหนดเกินกว่า ๓๐ นาที กรรมการ
อาจพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบได้ และเมื่อเสร็จสิ้นจากการสอบแล้วต้องออกจากสถานที่สอบโดยทันที

๓. ห้ามนำเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร เข้าห้องสอบ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสราญราชฎ์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทาง <http://www.suansaranrom.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายจุมภฏ พรมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์